



www.sahakomtrc.com

ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ แรงงานไทยเรยอน จำกัด

ปีที่ 35 ฉบับที่ 392

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

36 หมู่ 2 ถนนอุรุษา-อ่างทอง ต. โทสะ อ. เมือง จ. อ่างทอง 14000 โทร./แฟกซ์ 0-3567-2127,129 /sahakomtrc@hotmail.com

สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล จำนวน 10,000 บาท แก่สมาชิกที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรง

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ ทำการมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางสาวสุวรรณ บุญอำไพ สมาชิกแผนกพันสภาพการเป็นพนักงาน เนื่องจากป่วยด้วยโรคร้ายแรง โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ



สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคำแก่สมาชิกเกษียณอายุ

วันที่ 3 เมษายน 2564 นายศรีโพธิ์ วายุพัทธ์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เลขานุการ นายพิระภัทร ลอยละลิว เทรี่ญญิก และนายพงษ์ทร ทับแถม กรรมการฯ ร่วมกันมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท

ให้แก่ นายสุรัตน์ แสงประพาฬ สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติการเคมี ในงานเลี้ยงสังสรรค์การเกษียณอายุที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดราชสุภณาท. โทสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

- นายศรีโพธิ์ วายุพัทธ์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้กล่าววยพรให้แก่ นายสุรัตน์ แสงประพาฬ ก่อนทำการมอบสร้อยคอทองคำให้กรรมการฯ เข้าร่วมการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ที่สระบุรี

วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน นายณัฐพงษ์ แป้งนวล นางสาวจิรพรรณ งามวิจิตร และนายณัฐวุฒิ แก้วสุขใส กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)” ณ โรงแรมสุมาลีรีสอร์ท ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งจัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางบัญชี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ และการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ

(อ่านต่อหน้า 3)

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 (พ.ศ.2564)

นายลิขิต	มีบำรุง	ประธานกรรมการ
นายเฉลย	ชมบุหรีน	รองประธานฝ่ายการเงิน
นายศรีโพธิ์	วายุพัทตร์	รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายกฤษณชัย	สินธุประสิทธิ์	เลขานุการ
นายพีระภัทร	ลอยละลิว	เหรัญญิก
นายพงษ์ศักดิ์	คงมี	กรรมการ
นายณัฐภูมิ	สุวรรณวงศา	กรรมการ
นายธนกฤต	วโรตนม์	กรรมการ
นายศุภกิตต์	ทิพย์สิงห์	กรรมการ
นายพงษ์ทร	ทับแถม	กรรมการ
นายธนพงษ์	เชื้อเมืองพาน	กรรมการ
นายอรรถพล	พูลทอง	กรรมการ
นายณัฐพงษ์	แป็งนวล	กรรมการ
นางสาวจีรพรรณ	งามวิจิตร	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ	แก้วสุใส	กรรมการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

นางเกษมศรี	เมฆหมอก	ผู้จัดการ
นางนาถ	มงคลหว่า	หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
นางสาวนุชนารถ	แก้วน้ำเชื้อ	เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวฐิติพร	ควรบำเรอ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวดวงกมล	แก้วสุใส	เจ้าหน้าที่การเงิน

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ : นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์

กองบรรณาธิการ ✎ นายเฉลย ชมบุหรีน ✎ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ✎ นายพีระภัทร ลอยละลิว
 ✎ นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา ✎ นายธนกฤต วโรตนม์ ✎ นายศุภกิตต์ ทิพย์สิงห์
 ✎ นายพงษ์ทร ทับแถม ✎ นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ✎ นายอรรถพล พูลทอง
 ✎ นางสาวจีรพรรณ งามวิจิตร ✎ นายณัฐวุฒิ แก้วสุใส ✎ นายไชยพันธ์ ทรัพย์สุทธิ

อาร์คเวิร์ค : นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ

ติดต่อเรา

☎ : 035-672127,129 📱 : 095-5176507 เบอร์ภายใน : 3343 ผู้จัดการ (เกษมศรี) : 089-9006596

ประธานฯ ผู้จัดการเข้าร่วมการประชุมทางไกลที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง (ต่อจากหน้า 1)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำเนินงาน และการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ได้อย่างถูกต้อง

เหรียญกษาปณ์ มอบเงินค่าอาหารกลางวันแก่นักศึกษาฝึกงานกับสหกรณ์ฯ

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายพีระภัทร ลอยละลิว เหรียญกษาปณ์ ทำการมอบเงินค่าอาหารกลางวัน ให้แก่นางสาวกัญญารัตน์ บุญเกิด นักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสกรี จำนวน 3,700 บาท สหกรณ์ฯ จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้นักศึกษาฝึกงาน เป็นเงินวันละ 50 บาท ทั้งนี้ นักศึกษาดังกล่าวเข้าฝึกงานตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564



ประธานสหกรณ์ฯ เข้ารับโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยนายจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลดังกล่าว

สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับโล่เกียรติคุณที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด คือ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด คือ กลุ่มเกษตรกรทำนาไชยภูมิ

ประธานกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ภาคกลางที่สระบุรี

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

คณะกรรมการอำนวยการทำการประชุมประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 39 ทำการประชุมครั้งที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุม “ศรีโพธิ์วาสุพัทตร์” โดยมีนายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานคณะกรรมการ
อำนวยการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 9 มีนาคม
2564

- ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 7 เรื่อง
โดยเป็นเรื่องที่ดำเนินการแล้ว 4 เรื่อง และเป็นเรื่อง
ที่นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 3 เรื่อง

- มีมติให้ทำการซ่อมชุดรับแขกของสหกรณ์ฯ
- มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้แก่สมาชิก
2 ราย

**กรรมการและผู้จัดการฯ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง**

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายศรีโพธิ์
วายุพัทตร์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาย
กฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เลขานุการ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด โดยมีนายชยพล เนตร์พลตรี
ประธานชมรมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานคณะกรรมการ
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2564 วันที่
19 มีนาคม 2564

- มีมติรับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ
ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมีเงินคงเหลือยกมา
จากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 125,142.74
บาท รายรับ 1,000 บาท รายจ่าย 463.00 บาท เงิน
คงเหลือยกไปเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน
125,679.74 บาท

- ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 1 เรื่อง
และเป็นเรื่องดำเนินการยุติแล้ว

- พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงาน

ของชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2564

- กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 19
พฤษภาคม 2564 ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรป่า
โมก จำกัด

**กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง**

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายศรีโพธิ์
วายุพัทตร์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนาย
กฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เลขานุการ เข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
อ่างทอง ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด โดยมี
นายชยพล เนตร์พลตรี รองประธานสันนิบาตฯ ทำ
หน้าที่ประธานในที่ประชุม



- มีมติรับรองรายรับ - รายจ่ายสันนิบาตฯ
ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมีเงินสดคงเหลือยกมา
จากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 5,020 บาท ไม่มี
รายรับ รายจ่าย 3,014 บาท เงินสดคงเหลือยกไป
เดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 2,006 บาท

- ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 1 เรื่อง
และเป็นเรื่องดำเนินการยุติแล้ว

- กำหนดวันประชุมใหญ่ ประจำปี 2563
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 23
กันยายน 2564

- กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตร ป่าโมก จำกัด

สหกรณ์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการบริหารงาน และพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร

วันที่ 21 เมษายน 2564 สหกรณ์ฯ จัดโครงการส่งเสริมการบริหารงานและพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร (กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ) เรื่อง “การวิเคราะห์งบการเงิน” ณ ห้องประชุม “ศรีโพธิ์ วายูแพคเตอร์” สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และนายศรีโพธิ์ วายูแพคเตอร์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีปิดการอบรม



การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ให้สามารถอ่านงบการเงินของสหกรณ์ได้ เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ฯ ได้ เพื่อนำข้อมูลจากการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ชี้แจงฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ แก่สมาชิกได้และเพื่อให้ทราบถึงวิธีการตรวจสอบฐานะการเงินประจำวันของสหกรณ์ฯ สำหรับหัวข้อการอบรม ได้แก่ “การวิเคราะห์งบการเงิน”

บรรยายโดย นางสาวนิตยา จันนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง และ “การตรวจสอบฐานะการเงินประจำวันสหกรณ์” บรรยายโดย นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ

สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมการอบรมได้แก่ นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายการเงิน นายศรีโพธิ์ วายูแพคเตอร์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เลขาธิการ นายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์ นายพงษ์ทร ทับแถม นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน นายณัฐพงษ์ แป้งนวล กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทำการประชุมประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายศรีโพธิ์ วายูแพคเตอร์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นางสาวจิรพรรณ งามวิจิตร เลขาธิการ นายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์ และนายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน กรรมการฯ ทำการประชุมคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม “ศรีโพธิ์ วายูแพคเตอร์” สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง

- ที่ประชุมมีมติทำการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

- ติดตามผลการประชุมคราวก่อน โดยมีมติให้นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทำการหาข้อมูลในการจัดทำศึษาโดยเครื่องบินในประเทศมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 หลายเรื่อง คือ

1. ที่ประชุมมีมติให้จัดการอบรมสมาชิกครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2564 ที่จังหวัดกาญจนบุรี

2. มีมติกำหนดจัดการอบรมเรื่องคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก จำนวน 40 คน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ศาลาการเปรียญ วันแสนสุข หรือโดมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโพสะ โดยทำการนิมนต์พระอาจารย์มหาสมปอง ตาลปุตฺโต หรือ พระมหาโตนด กันตาโก เจ้าอาวาสวัดจันทร์ ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง มาเป็นวิทยากร

- มีมติปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการงานสินเชื่อของสหกรณ์ฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการอื่นๆ ของสหกรณ์ฯ

- กำหนดวันทำการอบรมสมาชิกใหม่ ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน

กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิกป่วย 2 ราย

วันที่ 23 เมษายน 2564 นางนาถ มงคลหว่า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป ทำการเยี่ยมไข้ นายสุฤษฏ์ สุขประเสริฐ สมาชิกแผนกอินทรมณฑลเนื่องจาก

ประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬา (ขาหัก) โดยทำการเยี่ยมไข้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายพีระภัทร ลอยละลิว เหมัญญิก และนายอรรถพล พูลทอง กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไข้ นายพิศาล โคกพัฒนา สมาชิกแผนกบอยเลอร์แอนแอร์ซิคแพลง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ (ขาหัก ซี่โครงหัก) โดยทำการเยี่ยมที่บ้านพัก หมู่ 5 ต.บางปลากรด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ในการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกป่วยทั้ง 2 ราย สหกรณ์ฯ ได้ซื้อของเยี่ยมไข้มอบให้เป็นเงิน คนละ 300 บาท

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพฝังพระสวดพระอภิธรรมศพ มารดาสมาชิก

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ์ วายุพัถร์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เลขานุการ นางสาวจิรพรรณ งามวิจิตร กรรมการฯ และนางนาถ มงคลหว่า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป เดินทางไปเป็นเจ้าภาพฝังพระสวดพระอภิธรรมศพ มารดานางวรรณดี แก้วเฮียง สมาชิกแผนกวิศโคสผลิต ณ วัดแสนสุข ต.บางปลากรด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และช่วยเงินทำบุญ 500 บาท



โอกาสดีของสมาชิก

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้ทำการจัดการอบรมสมาชิกใหม่เป็นประจำทุกเดือน โดยจัดการอบรมทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน สมาชิกใหม่ที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินกู้กับสหกรณ์ฯ จะไม่สามารถยื่นคำขอกู้เงินกู้กับสหกรณ์ฯ ทุกประเภท สำหรับสมาชิกใหม่ที่ต้องการเข้ารับการอบรมกับสหกรณ์ฯ ให้แจ้งชื่อเข้ารับการอบรมก่อนวันอบรม 3 วัน โดยในเดือนมิถุนายน 2564 สหกรณ์ฯ จะทำการอบรมในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม “ศรีโพธิ์ วายุพัทลุง” จึงขอเชิญสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมกับสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

สมาชิกทุกท่านคงทราบดีแล้วว่า ปี พ.ศ. 2564 สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญ ซึ่งได้แก่ บิดา, มารดา, คู่สมรส, พี่น้องร่วมบิดา มารดา, บิดา - มารดาของคู่สมรส, บุตร และบุตรบุญธรรม เข้าเป็นสมาชิกสสอป. โดยผู้สมัครเป็นสมาชิก สสอป. ต้องมีอายุ 20 - 55 ปี (เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2509)



โดยผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ชำระค่าสมัคร 100 บาท ค่าบำรุงปีละ 50 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 4,800 บาท สมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิตผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาคมฯ จำนวน 600,000 บาท โดยสมาคมฯ จะหักเงินค่าดำเนินการร้อยละ 4 ของเงินที่ได้รับ เป็นเงิน 24,000 บาท ซึ่งจะทำให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ได้รับเงินสงเคราะห์สุทธิ จำนวน 576,000 บาท สำหรับเงินค่าจัดการ 24,000 บาท เป็นเงินค่าจัดการของสมาคมฯ ร้อยละ 3 จำนวน 18,000 บาท และสมาคมฯ มอบให้ศูนย์ประสานงานหรือสหกรณ์ต้นสังกัดของสมาชิกที่เสียชีวิต ร้อยละ 1 เป็นเงิน 6,000 บาท

อย่างไรก็ตามเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มิอายุเกิน 55 ปี สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 5 ทำการประชุมครั้งที่ 26 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติให้สมาคมฯ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ รอบพิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี (เกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2504) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564 ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องชำระค่าสมัคร 100 บาท ค่าบำรุงรายปี 50 บาท และ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี 2564 จำนวน 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 4,950 บาท และต้องชำระเงินบริจาคเพิ่ม จำนวน 4,500 บาท สำหรับผู้สมัครที่มีอายุ 56 - 57 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,450 บาท หรือชำระเงินบริจาคเพิ่ม จำนวน 9,000 บาท สำหรับผู้สมัครที่มีอายุ 58 - 60 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,950 บาท และใช้หลักฐานการสมัคร ดังนี้ คือ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ทุกคน
5. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฯลฯ

สมาชิกสหกรณ์ฯ หรือ บุคคลในครอบครัว สมาชิกสามัญ ซึ่งได้แก่ บิดา, มารดา, คู่สมรส, พี่น้องร่วมบิดา มารดา, บิดา - มารดาของคู่สมรสที่มีอายุ 56 - 60 ปี (เกิดปี 2504) ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก สสอป. ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภายวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อชำระเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์เพื่อชำระเงินให้แก่สมาคมฯ ได้ด้วย



เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ในประเทศไทย ซึ่งทำให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 39 ทำการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติให้สหกรณ์ฯ “เปิดให้กู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19)”

โดยมีเงื่อนไขในการให้กู้ ดังนี้ คือ

1. สหกรณ์ฯ เปิดให้สมาชิกกู้ “เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19)” โดยรวมกับสัญญาเงินกู้สามัญ และเงินกู้สามัญ
2. สมาชิกที่มีเงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษสามารถกู้เงินกู้ประเภทนี้ได้ แม้จะส่งเงินต้นเงินกู้มาไม่ถึง 1 ใน 5, 1 ใน 6, 1 ใน 8 หรือ 1 ใน 10
3. สมาชิกที่กู้เงินประเภทนี้จะนำยอดไปรวมกับเงินกู้สามัญ หรือเงินกู้พิเศษ โดยสมาชิกจะต้องเหลือเงินในซองไม่น้อยกว่าเดือนละ 5,000 บาท
4. กรณีสมาชิกไม่สามารถกู้เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษเพิ่มได้ตามสิทธิ์ สามารถทำหนังสือร้องขอแก่คณะกรรมการดำเนินการเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
5. สมาชิกที่กู้เงินกู้ประเภทนี้ สหกรณ์ฯ จะไม่หักกลบหนี้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกเหลือเงินกลับไปจำนวน 50,000 บาท
6. สหกรณ์ฯ เปิดให้กู้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - วันที่ 31 สิงหาคม 2564

สำหรับสมาชิกที่ไม่ประสงค์จะกู้เงินกู้ตามโครงการนี้ สหกรณ์ฯ ได้เปิดให้สมาชิกแจ้งความประสงค์หักเงินต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ โดยสมาชิกจะต้องเขียนหนังสือขอกหักชำระหนี้โครงการที่ 5 และต้องแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่สหกรณ์ฯ ทำการประมวลผลหักเงินส่งบริษัทด้วย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากมติของคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้ความช่วยเหลือสมาชิกตามที่ได้กล่าวมา และการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสสอป. โดยพร้อมเพียงกัน

รายงานกิจการประจำเดือน เมษายน 2564

(MONTHLY REPORTS APRIL 2021)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

1. จำนวนสมาชิก Membership	1,189	คน	Pr
2. ทุนเรือนหุ้น Share capital	372,496,990.00	บาท	Baht
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา	20,140,595.74	บาท	Baht
Savings deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	6,425,443.11	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	9,669,503.70	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	16,896,535.15	บาท	Baht
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดยกมา	164,193,528.38	บาท	Baht
Special deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	4,691,376.42	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	14,120,793.84	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	154,764,110.96	บาท	Baht
5. เงินรับฝากออมทรัพย์ (นิติบุคคล) ยอดยกมา	-	บาท	Baht
Savings deposit (Corporation) From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	2,373,979.66	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	-	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	2,373,979.66	บาท	Baht
6. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (นิติบุคคล) ยอดยกมา	-	บาท	Baht
Special deposit (Corporation) From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	8,614,418.08	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	-	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	8,614,418.08	บาท	Baht

7. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month	8,894,400.00	บาท	Baht
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	460,635.45	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	1,450,035.45	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	7,905,000.00	บาท	Baht
8. ทุนสำรอง Compulsory reserve	37,628,469.18	บาท	Baht
9. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by laws, regulation and other	1,570,811.44	บาท	Baht
10. ถิ่นหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT)	51,000,000.00	บาท	Baht
11. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 9 บัญชี) Deposits at Banks	8,992,754.40	บาท	Baht
12. เงินฝากสหกรณ์อื่น Deposits in other Co-operatives	209,645,680.82	บาท	Baht
13. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month	335,027,177.28	บาท	Baht
❖ ให้กู้ระหว่างเดือน Loans to members in this month	52,934,500.00	บาท	Baht
❖ รับชำระคืนระหว่างเดือน Loans repayment form members in this month	49,175,660.28	บาท	Baht
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน Total Loans to members	338,786,017.00	บาท	Baht
14. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก Interest received from Loans	6,153,186.00	บาท	Baht
15. รายได้เดือน มกราคม - เมษายน 2564 Revenue in January - April 2021	6,241,186.68	บาท	Baht
16. รายจ่ายเดือน มกราคม - เมษายน 2564 Expenses in January - April 2021	1,204,821.79	บาท	Baht
17. รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย Total income (Approximated)	5,036,364.89	บาท	Baht

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ
(สสอป.)

นายกสสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการ สผ.สอ. ที่นนทบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และ
นายพัชรพล วิชัยประเสริฐ อุปนายกคนที่ 2 เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 8 สมาคม 7
กลุ่มวิชาชีพ สำนักงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ณ ห้องประชุมวงกลม ชั้น 5
อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทย (อาคาร สผ.สอ.) ถนนนครอินทร์
อ.บางกรวย จ. นนทบุรี โดยมีนายสมพล ตันตีสันติสม
นายก สสอศ. เป็นประธานในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่องการฝากเงินกับ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
รับทราบหนังสือหารือแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณ์ และรับทราบเรื่องการจัด
กองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

- มีมติให้ทำการร่าง พ.ร.บ. การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. และเข้าชื่อสมาชิกสมาคมฯ
เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. ฯ ต่อรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร
และพรรคการเมืองต่าง

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าพบอธิบดี
อธิกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายสมพล
ตันตีสันติสม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอศ.)
นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศ (สส.ชสอ.) ดร.มะณู บุญศรีรมณีชัย นายก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (สสธท.) พล.ต.ต.กิตติ รุ่งเรืองวงษ์
อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.) นางสุมาลี ยุทธดา
นนท์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) นาย
สมเกียรติ อมตะธงชัย อุปนายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
ไทย (สสอร.) นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถาน
ประกอบการ (สสอป.) นายดิเรก เนคมานุรักษ์
ผู้จัดการ สสอศ. นายสมชาย รัตนอารี ผู้จัดการ
สส.ชสอ. ดร.จิราภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการ สสธท.
นางวัลภา รุจิชัย กรรมการผู้จัดการ สสอ.รท. เดินทาง
เข้าพบนางจินตนา จันทรบำรุง อธิบดีกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ณ กรมกิจการสตรีและ
ครอบครัว เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400



การเข้าพบอธิบดีกรมกิจการสตรีและ
ครอบครัวเพื่อทำการรตน้ำและขอพรเนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) และทำการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องปัญหาและอุปสรรค

ในการบริหารงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เนื่องจากพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ได้ใช้มาเป็นเวลานานทำให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเติบโตของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายนัดวันในการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาทางออกในเรื่องดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ทำการมอบพระพุทธรูปชินราชให้แก่อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และได้รับพระเครื่องจากอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวด้วย

นายกสสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ เลขาธิการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ พร้อมกับกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมทางไกลคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 26 โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 53 เรื่อง (หนังสือเข้าจากองค์กรต่าง ๆ)

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

- ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 8 เรื่อง

- รับทราบจำนวนศูนย์ประสานงานฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 68 ศูนย์ฯ

- รับทราบจำนวนสมาชิกสมาคมฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีสมาชิกยกมาจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รวม 6,403 คน สมาชิกรอบ 3/2564 (ได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 มีนาคม 2564) จำนวน 2 คน เสียชีวิต 8 คน ลาออก 6 คน สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 6,403 คน

- จำนวนสมาชิก 3 สมาคมฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 คือ สสอ.รท. (ราชการ) 30,537 คน สสอ.ร. (รัฐวิสาหกิจ) 21,872 คน และ สสอป. (ประกอบการ) 6,403 คน รวมสมาชิก 3 สมาคมฯ จำนวน 58,839 คน

- รับทราบรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ รอบ 4/2564 (ได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 เมษายน 2564) จำนวน 63 คน

- อนุมัติการรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบ 5/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 14 คน (ได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)

- มีมติรับทราบผลการตรวจสอบบัญชีสมาคมเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ของนางหทัยรัตน์ นิमितพงศ์ทร ผู้ตรวจบัญชีสมาคมฯ

- มีมติให้ขยายการเปิดรับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564 โดยผู้สมัครบริจาคเงินเพิ่มให้สมาคมฯ ตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

- มีมติอนุมัติงบการเงินสมาคมฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

- มีมติอนุมัติสมาชิกลาออก 1 ราย

- มีมติอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ที่เสียชีวิต รวม 6 ราย

- มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ รวม 17 เรื่อง

- มีมติรับทราบเรื่องต่าง ๆ รวม 6 เรื่อง



สวัสดีครับ “แอดวอซงกรณณ์” ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2564 มาพบกับ ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ @@@##@@@

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมพร แยมฤดี เนื่องในโอกาสทำการปลูกบ้านหลังใหม่ ขอให้มีความสุข และอยู่เย็นเป็นสุขในบ้านหลังใหม่ครับ @@@##@@@ สวนกล้วยของ คุณสุรพล ยมพาลไพโล่ กำลังให้ผลผลิตเป็นอย่างมาก ทั้งเครือกล้วยและหัวปลี คาดว่าจะทำรายได้ให้คุณสุรพลเป็นอย่างมากครับ @@@##@@@ ขอขอบคุณ คุณสมพร สุวรรณผดุง และ คุณกชพร อุดมพงษ์ สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของสหกรณ์ฯ ในปี 2564 เป็นปีที่สามทั้งสองท่าน ทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างมากครับ @@@##@@@ เพราะลมและฝนเป็นเหตุ ทำให้ต้นไม้ ผลไม้ในสวนของ คุณเสน่ห์ ศรีเสงี่ยม (สปินนิ่ง ผลิต) หักโค่นและล้มไปจำนวนมากเสียหายไปตามสมควร ขอเป็นกำลังใจให้ นะครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรีโพธิ์ วายุกัตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด ต่ออีก 1 ปี ครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณมยุรี บัวชุม ที่ทำการออกรถยนต์ป้ายแดงคันใหม่ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ “ขอให้เดินทางไปไหนมีแต่ความปลอดภัยครับ” @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิลาวรรณ ชุ่มหฤทัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 31 ปีของการแต่งงาน ขอให้ชีวิตสมรสมีความสุขตลอดไปครับ @@@##@@@ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ของ คุณปาริฉัตร เอี่ยมขุนทด เพื่อนร่วมงานได้ช่วยพรให้คุณฝนเป็นจำนวนมาก “ขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะครับ” @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุทัศน์ เอี่ยมแสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการประกาศชื่อเป็น “ผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ภาค 1” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าแต่งตั้งจากในหลวง ครับ @@@##@@@ เกิดวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา คุณรุ่งอรุณ ภูเผือก ทำการกราบขอพรจากคุณแม่ คุณวิบูล คุณพรทิพย์ ภูเผือก (พี่ชาย พี่สะใภ้) เห็นแล้วชื่นใจแทนแม่ พี่ชาย พี่สะใภ้ครับ “ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ ” @@@##@@@ หลังจากที่ทำการผ่าตัดข้อเข่าและใส่ข้อเข่าเทียมทั้งสองข้างที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เป็นเวลาอาทิตย์กว่าแล้ว คุณสุกัญญา ทิพย์สุวรรณ กลับมาพักผ่อนที่บ้านเรียบร้อยแล้ว ขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วนะครับ

ทำการซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ ราคาเกือบหมื่นสอง คุณณัฐภูมิ สุวรรณวงศา บอกว่าขอปาดเหงื่อหน่อย แหมๆ ระดับคุณเอมีมี เงินแค่นี้จ๊ับๆ ครับ @@@##@@@ หลังจากทำงานในกะปกติมาหลายปี ช่วงนี้ คุณสุวัฒน์ แก้วเฮียง เข้าทำงานกะแล้ว หลังจากที่ได้รับตำแหน่ง ซีเนียร์ ซุปเปอร์ไวเซอร์ ทำงานคู่กับวิศวกรครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณธนัญชัย เจริญทรัพย์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นโอปะเรเตอร์ครับ @@@##@@@ ผากแจ้งข่าวมาจาก คุณกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ กรรมการสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานประกอบ (สสอป.) ว่า สมาคมฯ เปิดรับสมัครสมาชิกพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม -

31 สิงหาคม 2564 โดยสมาชิกและบุคคลในครอบครัวที่มีอายุ 56 - 57 ปี ต้องบริจาคเงินเพิ่ม 4,500 บาท สมาชิกที่อายุ 58 - 60 บาท บริจาคเงินเพิ่ม 9,000 บาท สนใจสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ สภรณ์ฯ ครับ @@@###@@@ แม้จะเกษียณอายุจากการทำงานไป 10 ปีแล้ว แต่ **คุณบุญส่ง สีนุต** ยังเป็นสมาชิกสภรณ์ฯ อยู่ ทุกวันนี้อยู่บ้านพักหลังโรงงานด้วยความสุขครับ @@@###@@@ กลับมาทำงานนานแล้ว หลังจากที่ **คุณสฤกษ์ สุขประเสริฐ** ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากกระดุกข้อเท้าข้างขวาแตกจากการเล่นฟุตบอล ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะครับ @@@###@@@ หลังจากที่ **คุณพิศาล โคนพัฒนา** ประสบอุบัติเหตุรถชน ขาหัก ซี่โครงหัก เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ขณะนี้คุณพิศาลกลับมาทำงานได้แล้วเช่นกันครับ @@@###@@@ ทำบุญตักบาตรพระทุกวัน สำหรับ **คุณเพิ่มพูลพัชร จ้วงพานิช** ขอบุญกุศลที่เฝ้าเฝ้าได้ทำช่วยให้ที่เฝ้ามีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ @@@###@@@ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณบุญจันทร์ ชื่นใจ** เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการแต่งงานเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ขอให้ชีวิตสมรสมีความสุขและรักกันตลอดไปครับ @@@###@@@ ที่บ้านปลูกมะม่วงไว้หลายพันธุ์ เพื่อนสมาชิกท่านใดต้องการซื้อ มะม่วงรสชาติดี ราคาถูก ติดต่อได้ที่ **คุณพรระพร แสงประพาฬ** ครับ

ขอแสดงความเสียใจกับ **คุณปรีชา พิณประเสริฐ** และ **คุณวรรณดี แก้วเฮียง** ที่สูญเสียคุณแม่ไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ @@@###@@@ ขอแสดงความเสียใจกับ **คุณประยุทธ์ ทานจิตต์** ที่สูญเสียมารดาไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ @@@###@@@ ขอแสดงความเสียใจกับ **คุณธนภุต วโรตนม** ที่สูญเสียคุณป้า

ไปในเวลาที่ใกล้เคียงกันครับ @@@###@@@ ขอขอบคุณ สมาชิก 2 ท่าน ที่ได้นำบุคคลในครอบครัวมาสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสภรณ์ฯ ได้แก่ **คุณธันยนันท์ ไชยอินปัน** (มารดา) และ **คุณวิระพล ฉ่ำจิตร** (ภรรยา) ครับ @@@###@@@ ปกติเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมาก สำหรับ **คุณมงคล คุษณีย์** เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา คุณตักเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลป่าโมกเป็นสัปดาห์ เพราะป่วยเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ขอให้สุขภาพแข็งแรงหายเป็นปกติโดยเร็วนะครั บ @@@###@@@ ขอขอบคุณสมาชิก 6 ท่านที่ได้ทำการเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือนกับสภรณ์ฯ ได้แก่ **คุณกษพร อุดมพงษ์ คุณไชยวัฒน์ ชิดชอบ คุณสาธิต ถ้ายอง คุณไพฑูรย์ โล่ทอง คุณนฤมล เฉลิมรัมย์ และ คุณสุทธิรัตน์ ออมสิน** ขอให้สมาชิกทุกท่านมีหุ้นจำนวนมากในวันเกษียณอายุนะครับ @@@###@@@ หน้ามะม่วงปีนี้ไม่ทราบว่าคุณ **คุณสุนี ชูจิตต์** ทำมะม่วงกวนขายเหมือนทุกปีที่ผ่านมาไหมครับ เพื่อนๆ บอกว่ามะม่วงกวนของคุณแจ๊วรสชาติดีอร่อยมากครับ @@@###@@@ ขอขอบคุณ **คุณกนกวรรณ คุณทัษ** ที่ได้นำบิดามาสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอป. แล้ว @@@###@@@ ขอขอบคุณ **คุณอำนวยการศิลป์ ประเสริฐศรี และ คุณอนุชา หงษ์แก้ว** ที่ได้สมัครเป็นสมาชิก สสอป. แล้วครับ @@@###@@@ ขณะนี้ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดรอบ 3 และมีความรุนแรงมากกว่าการระบาด 2 ครั้งที่ผ่านมา **คณะกรรมการฯ** และ **เจ้าหน้าที่ สภรณ์ฯ** ฝากความห่วงใยมายัง สมาชิก และบุคคลในครอบครัวทุกคนด้วย ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยครับ @@@###@@@ พบกันฉบับหน้า @@@###@@@ สวัสดีครับ @@@###@@@



ภาพกิจกรรมสหกรณ์



ประธานฯ เข้ารับโล่รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจำปี 2563/2564
(29 มีนาคม 2564)



รองประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีแก่
นายสุรัตน์ แสงประพาฬิ ในงานเลี้ยงเกษียณอายุ
(3 เมษายน 2564)



สหกรณ์ฯ จัดอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เรื่อง “การวิเคราะห์งบการเงิน”
โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม “ศรีโพธิ์ วายุพักตร์”
(21 เมษายน 2564)



คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 39
ทำการประชุมประจำเดือนเมษายน 2564
(23 เมษายน 2564)



กรรมการฯ ทำการเยี่ยมใจนายพิศาล โดกพัฒนา
ที่บ้านพัก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
(27 เมษายน 2564)